

Số: 58 /TTr-UBND

Tân Dân, ngày 6 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Đề nghị di dời, tháo dỡ cột điện tại vùng quy hoạch đất thôn
Thịnh cường xã Tân Dân**

Kính gửi:

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh;
- Điện lực huyện Vũ Quang.

Căn cứ vào đơn của bà Nguyễn Thị Hoài Hương về việc đề nghị tháo dỡ cọc điện dây điện gửi về UBND xã Tân Dân ngày 27 tháng 9 năm 2021 và giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Hoài Hương có địa chỉ thường trú tại xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

UBND xã Tân Dân đã có Quy hoạch sử dụng đất chi tiết tại thôn Thịnh Cường quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2005 sau quá trình giao đất, đấu giá các hộ gia đình cá nhân đã được cấp GCNQSD đất cho đến nay các hộ đều sử dụng ổn định không có tranh chấp lấn chiếm. Tuy nhiên trong vùng quy hoạch đó có lô đất số 35, tờ bản đồ Quy hoạch nay theo đo đạc mới là thửa đất số 122, tờ bản đồ số 4 hiện nay có 1 cột điện của điện lực nằm chính giữa thửa đất gây khó khăn, ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng đất của gia đình. Gia đình có đất đã nhiều lần đề nghị UBND xã có ý kiến đề di dời, tháo dỡ cột điện trên để gia đình được hưởng quyền lợi về việc được sử dụng đất của mình. Quá trình phối hợp từ những năm trước cơ quan điện lực đã tiến hành di dời hệ thống điện bao gồm cột và dây mới sang vị trí khác để phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương và quy hoạch đường điện. Hệ thống điện mới đã lắp đặt và đưa vào vận hành theo tuyến mới hiện nay theo tuyến cũ vẫn còn hệ thống cột và dây cũ không có điện, không còn sử dụng trên thửa đất của gia đình vẫn chưa được tháo dỡ, di dời.

Vậy UBND xã Tân Dân lập tờ trình kính đề nghị Công ty điện lực Hà Tĩnh, điện lực Vũ Quang xem xét tổ chức chỉ đạo, phối hợp, triển khai sớm việc tháo dỡ hoặc di dời hệ thống cột điện cũ để trả lại đất cho gia đình được giao để gia đình được sử dụng.

Kính mong công ty điện lực Hà Tĩnh, điện lực Vũ Quang quan tâm bố trí thời gian tạo điều kiện giải quyết

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ;
- Lưu: VP. UBND xã.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Đức Thắng

